

เรียน พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ทุกท่าน

ตามที่สมาชิกส่วนหนึ่งได้เสนอความคิดเห็นเรื่องให้สหกรณ์พักชำระหนี้ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 นั้น ทางคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบปัญหาของพี่น้อง เราไม่ได้นิ่งนอนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เราได้ศึกษาข้อมูลตลอดทั้งการติดต่อหาแหล่งเงินทุนที่จะหาทดแทนหากมีการพักชำระหนี้ เนื่องจากสหกรณ์เรา มีเงินทุนไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก จึงจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากแหล่งอื่น สหกรณ์ได้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ พร้อมทั้ง

ได้ประกาศในการพักชำระหนี้ในส่วนของเงินต้นแก่สมาชิก มีบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เป็นการช่วยสมาชิกแต่กลับเป็นการซ้ำเติมบ้าง ไม่ตอบใจทยอยบ้าง กระผมในฐานะประธานกรรมการขออ้อมรับคำติชมทั้งหมดทั้งปวง ความคิดเห็นทุกท่านล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ แต่สหกรณ์ของเราไม่สามารถทำได้ทุกอย่างตามที่สมาชิกเสนอ ด้วยเหตุดังนี้

1. สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีฐานะทางการเงินแตกต่างกัน 1) บางแห่งมีเงินทุนมาก บริการสมาชิกตนเองแล้วยังมีเงินเหลือ ต้องให้สถาบันอื่นกู้ หรือลงทุนอย่างอื่น 2) บางแห่งมีเงินทุนพอดีกับการบริการสมาชิก ไม่ต้องพึ่งเงินจากแหล่งอื่น 3) บางแห่งเงินไม่พอกับความต้องการของสมาชิก ต้องกู้ยืม หรือรับฝากเงินจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนำเงินมาให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์เราจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3) เรามีหุ้น ทุนสำรอง และเงินรับฝากจากสมาชิก แต่ไม่เพียงพอกับการให้บริการสมาชิก ต้องกู้ยืม หรือรับฝากเงิน จากแหล่งอื่นมาใช้ในการบริหารจัดการ

2. สหกรณ์เราได้รับชำระหนี้ คือ เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกรายเดือน เงินที่ได้รายเดือนนำไปชำระหนี้เจ้าหนี้เงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่สหกรณ์กู้ยืมมาให้บริการสมาชิก ชำระดอกเบี้ยเงินรับฝากให้บริการแก่สมาชิกที่ขอกู้รายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การที่สหกรณ์ประกาศพักชำระหนี้แก่สมาชิกเฉพาะเงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ คือ เงินที่เคยได้รับจากสมาชิกรายเดือน จะลดลงประมาณ 15 ล้านบาทต่อเดือน (เป็นข้อมูลโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่ขอพักชำระหนี้) ดังนั้น เงินจะไม่พอต่อการชำระหนี้เจ้าหนี้ภายนอกหรือบริการสมาชิก สหกรณ์ต้องกู้ยืมเงินมาเพิ่มอีกประมาณเดือนละ 15 ล้านบาท 3 เดือนเป็นเงิน 45 ล้านบาทโดยประมาณ เราต้องรับภาระดอกเบี้ยเจ้าหนี้เงินกู้เพิ่มแน่นอน อย่างไรก็ตามเป็นความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ยินดีรับภาระนี้เพื่อสมาชิก แม้จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการ

3. สามารถผ่อนผันพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่

ถ้าพิจารณาได้ตรงตัวอย่างรอบคอบแล้ว สหกรณ์ของเราอยู่ในกลุ่มที่ 3) ตามข้อ 1 การพักชำระดอกเบี้ยด้วยคงเป็นไปได้ไต่ยาก สมาชิกส่วนใหญ่จะรับได้หรือไม่ เพราะการพักชำระดอกเบี้ย 3 เดือน ก็คือกำไรของสหกรณ์หายไป 3 เดือนของปีบัญชีนี้ กระทบต่อเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแน่นอน ปัจจุบันสหกรณ์ได้รับเงินจากการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก ประมาณ 25 ล้านบาทกว่าต่อเดือน ถ้า 3 เดือน กำไรลดไปไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท ถึงแม้หลักการสหกรณ์คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก การบริหารโดยไม่หวังกำไร

ถ้าข้อมูลเป็นเช่นนี้ และจากการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมาหลาย ๆ ท่าน ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรพักชำระ ดอกเบี้ย ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการจึงพิจารณาอนุมัติพักชำระหนี้เฉพาะเงินต้น คณะกรรมการต้องขอภัยด้วยที่ไม่สามารถจัดการให้ได้ทุกอย่างตามที่เสนอ ถึงแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก แต่ก็พอบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกบางท่านได้ เราหวังใจและจริงใจช่วยเหลือสมาชิกเสมอ แต่ก็สามารถทำได้ตามศักยภาพของสหกรณ์เรา ทั้งนี้หากเหตุการณ์หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยินดีที่จะนำมาพิจารณาเพื่อดูแลสมาชิกในโอกาสต่อไป

4. ในกรณีที่ให้ผู้ค้าประกันยินยอมในการพักชำระหนี้ นั้น สหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะการพักชำระหนี้ 3 เดือน ถือว่าเป็นการขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก เวลาที่ชำระหนี้แล้วเสร็จจึงต่างจากสัญญาเดิม หากไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ค้าประกัน เมื่อมีเหตุผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ จะบังคับเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ค้าประกันไม่ได้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงจำเป็นต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ ต้องขอภัยที่สร้างความลำบากยุ่งยากในขั้นตอนการขอพักชำระหนี้ดังกล่าวด้วย

5. ไม่สามารถเปรียบเทียบสหกรณ์เรากับธนาคาร หรือสหกรณ์อื่นได้ เนื่องจากแต่ละสถาบันมีต้นทุนในการบริหารที่แตกต่างกัน บางแห่งมีต้นทุนสูง มีรายได้จากการบริหารสูง มีทุนเพียงพอที่จะดูแลสมาชิกได้ ผลกระทบจะน้อย แต่สหกรณ์เราต้องอาศัยต้นทุนจากภายนอกมาบริหารจัดการด้วย จึงไม่สามารถทำเหมือนที่อื่นได้ บางสหกรณ์ประกาศลดดอกเบี้ย จากเดิมเหลือ 6.75 ปัจจุบันเงินกู้สามัญของเราอยู่ที่ 6.25 เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์โดยทั่วไปก่อนว่าจะสามารถลดดอกเบี้ยได้อีกหรือไม่ สำหรับเรื่องนี้คณะกรรมการได้นำเข้าพิจารณาหารือในที่ประชุมมาโดยตลอด เรายินดีทำเพื่อสมาชิกและเพื่อสหกรณ์ของเราด้วย สหกรณ์อยู่ได้สมาชิกอยู่ได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 สถาบันการเงินบางแห่งใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง จากการที่เคยให้ภายนอกกู้ยืมเงินเป็นชะลอการให้กู้ บางแห่งถอนเงินฝากสหกรณ์อื่นเป็นต้น กระผมขอเรียนพี่น้องสมาชิกว่า สหกรณ์เราจะบริหารจัดการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ บริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกโดยรวม หากมีข้อบกพร่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกอย่างตามที่สมาชิกเสนอ กระผมในฐานะประธานกรรมการขอน้อมรับผิด ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ยินดีรับไปพิจารณาปรับปรุงในการบริหารจัดการให้ดีขึ้นต่อไป

ศุภรัฐ พูนกล้า

(นายศุภรัฐ พูนกล้า)

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด